

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ ๖๒๓๖๑๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรม  
การเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. กำหนดการ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. บัญชีจัดสรร	จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคต  
ของผู้เรียน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะ พาเลซโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) ส่งเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาครู  
นวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายที่เลี้ยงนวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ๒) ถอดบทเรียน  
การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนพัฒนาครูนวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชน  
นวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ๓) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมขึ้นรูปการวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และ ๔) พัฒนาระบบและกลไก  
ขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพและขับเคลื่อนในโรงเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน  
ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างดียิ่ง เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน  
และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับ  
โรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้รับผิดชอบ  
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธร จันทพงษ์ ปุณศรีดำรง)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๒

